

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน  
 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโอภาส เพียรใหม่	ประธานสภา อบต.โนนหมากมูน	โอภาส เพียรใหม่	
๒	นายสุภี หลวงลาด	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๑	-	ลาออก
๓	นางอำนวย กันนิยม	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๑	อำนวย กันนิยม	
๔	นายเคื้อ เงามาม	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๒	เคื้อ เงามาม	
๕	นางไพรวรรณ ภาวะเดช	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๒	ไพรวรรณ ภาวะเดช	
๖	นายธรา ศิลาเวียง	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๓	-	เสียชีวิต
๗	นางศศิภา จินดวง	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๓	ศศิภา จินดวง	
๘	นายกิมต้อย สระทองหน	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๔	กิมต้อย สระทองหน	
๙	นายสุรียา ช่างสลัก	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๔	-	ลาออก
๑๐	นายศักดิ์ชาญ เสมาทอง	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๕	-	ลาออก
๑๑	นางสาวปณิตา พิพ่วนนอก	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมูน หมู่ที่ ๖	ปณิตา พิพ่วนนอก	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนิคม โสตา ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.โนนหมากมูน ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวันชัย ไพเราะ	นายก อบต.โนนหมากมูน	วันชัย ไพเราะ	
๒	นายปราจีน แหลมกล้า	รองนายก อบต.โนนหมากมูน	ปราจีน แหลมกล้า	
๓	นางสุมาลี โปแก้ว	รองนายก อบต.โนนหมากมูน	สุมาลี โปแก้ว	
๔	นางแก้วใจ บรรพต	เลขานุการนายก อบต.โนนหมากมูน	แก้วใจ บรรพต	
๕	นางอาดำ คนโต	รองปลัด อบต.โนนหมากมูน	อาดำ คนโต	
๖	นางนิตยา เพ็ชรสิน	หัวหน้าสำนักปลัด	นิตยา เพ็ชรสิน	
๗	นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเดื่อ เงางาม

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในวันนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ขณะนี้ถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นแล้ว มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ ท่าน

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญ นายโอภาส เพียรใหม่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายโอภาส เพียรใหม่

ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

นายโอภาส เพียรใหม่

ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่เลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาฯเห็นชอบ ๖ เสียง ลาป่วย ๑ ท่าน คือ นายนิคม โสดา,ลาออก ๓ ท่าน คือ นายสุภี หลวงลาด,นายสุริยา ช่างสลัก,นายศักดิ์ชาญ เสมาทองเสียชีวิต ๑ ท่าน คือ นายธารา ศิลาเวียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ด่วนที่แจ้งที่ประชุมรับทราบ (จากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม)

- ไม่มี

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- วาระที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาในการแปรญัตติ

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญ  
เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายเต๋อ เงางาม

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกท่านผมนายเต๋อ เงางาม เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ในการ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ  
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ  
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น  
อีก

ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง  
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  
ดังกล่าว แล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ  
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง  
ข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด  
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้  
นั้นตามวรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่  
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นกรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้  
ระงับไว้ก่อนเท่านั้น

ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่  
๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลโนนหมากมุ่น เชิญครับ

นายกิมต๋อย สระทองหน  
ประธานกรรมการแปรรูป

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกิมต๋อย สระทองหน ประธานกรรมการแปรรูป  
ขอรายงานการรับแปรรูปติดต่อดังต่อไปนี้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร  
ญัตติไว้เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. -  
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น และกำหนด  
ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และส่งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนหมากมุ่น ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ต่อไปนี้

- ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นผู้ใด ยื่นขอ  
แปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรรูปตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดแต่  
อย่างใด

- คณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ขอแก้ไข เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลงรายการแต่อย่างใด โดยได้แสดงเหตุผล กรณีที่คณะกรรมการแปรรูป  
ญัตติไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า องค์การบริหารส่วน  
ตำบลโนนหมากมุ่นได้รับผลกระทบในการจัดสรรงบประมาณที่จำกัด ตามภาวะ  
เศรษฐกิจ ซึ่งประมาณการรายรับในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงมากทำให้การ  
บริหารงบประมาณอยู่ในวงที่จำกัด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตินี้ จึงอยาก  
ฝากให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น บริหารภายใต้ภาวะจำกัด  
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลสูงสุด

- และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เพื่อนำเสนอ  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เพื่อพิจารณาในวันที่ ๒ และวันที่  
๓ ต่อไปนี้

- บัดนี้คณะกรรมการแปรรูปได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง  
ผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก  
ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข

- เห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนหมากมุ่น เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกิมต๋อย สระทองหน ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ  
ได้แถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลโนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อ  
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ต่อไปเป็นการพิจารณาใน  
วาระที่ ๒ ชั้นลงมติ ในวาระนี้ ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาว่า จะเห็นชอบให้คงร่าง  
เดิมข้อบัญญัติฯหรือไม่ ผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ

กับคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ ให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ตามเดิม ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเห็นชอบให้คงร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาเห็นชอบ ๖ เสียง ลาป่วย ๑ ท่าน คือ นายนิคม โสตา ,ลาออก ๓ ท่าน คือ นายสุภี หลวงลาด,นายสุรียา ช่างสลัก,นายศักดิ์ชาญ เสมาทองเสียวชีวิต ๑ ท่าน คือ นายธรา ศิลาเวียง)

๔.๑ ญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- วาระที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาเห็นชอบ ๖ เสียง ลาป่วย ๑ ท่าน คือ นายนิคม โสตา ,ลาออก ๓ ท่าน คือ นายสุภี หลวงลาด,นายสุรียา ช่างสลัก,นายศักดิ์ชาญ เสมาทองเสียวชีวิต ๑ ท่าน คือ นายธรา ศิลาเวียง)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุมฯ

- ไม่มี

ประธานสภา  
ปิดการประชุม

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม ครับ  
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเตือ เจงาม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖  
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

-

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิคม โสตา)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกิมต้อย สระทองหน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอำนวย กันนียม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน มีมติรับรองรายงานการประชุม วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ใน  
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่..... 28 ก.ย. 2564 .....

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายโอภาส เพียรใหม่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน